


สวัสดีครับ เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เคารพทุกท่าน

- มาถึงเดือนกันยายน 2559 ก็เป็นปลายปีงบประมาณ 2559 มีกิจกรรม มีการทำงานที่กระจุกตัวตามปีงบประมาณโดยปกติ เช่น มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดทำโครงการ การประชุมอบรมสัมมนา และเป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานของข้าราชการลูกจ้าง ที่มีกำหนดเกษียณอายุ มีการเลี้ยงมูทิตาจิตให้เกียรติแก่ผู้เกษียณ และช่วงที่นักเรียนก็จะสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีหลากหลายกิจกรรมจริงๆ ดังนั้นก็ต้องจัดเวลา จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลา
- ในเดือนกันยายนนี้ สพม.14 ก็มีกิจกรรมสำคัญในช่วง วันที่ 22-24 กันยายน 2559 ที่จังหวัดภูเก็ต และเรากำลังเตรียมงานอย่างเต็มที่ 22 กันยายน 2559 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา, 23 กันยายน 2559 เป็นกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วย “10 Best Practice” โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ก็มีการจัดนิทรรศการ นำเสนอ Best Practice มอบโล่รางวัลโรงเรียน ครู ที่ประสบความสำเร็จ, และก็จะมีการมูทิตาจิต มีข้าราชการลูกจ้างของเรา เกษียณ 66 ท่าน และต่อด้วยวันที่ 24 กันยายน 2559 มีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สหวิทยาเขต ก็ถือว่าครบถ้วนรอบเดียว เพราะกิจกรรมโครงการเหล่านี้ ถือว่าสำคัญและเราปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว
- การสอบครูผู้ช่วย ปัจจุบันเป็นหน้าที่ของ กศจ. (คณะกรรมการการศึกษาจังหวัด) หากมีตำแหน่งว่างในจังหวัดใด มีการขอใช้อัตราว่าง กศจ. จังหวัดนั้นก็จะจัดสอบ ของเราก็สอบทั้ง 3 จังหวัด ก็จะมีครู ผู้บริหาร เป็นคณะกรรมการในการจัดสอบบ้าง ขอให้ความร่วมมือตามที่ กศจ. ร้องขอครับ สพม.14 มีอัตราว่าง หลายตำแหน่ง ก็ต้องรอ กศจ. จังหวัด สอบขึ้นบัญชีก่อนก็จะเรียกต่อไป การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ก็ในวันที่ 17-19 กันยายน 2559 นี้ ประกาศผลภายในวันที่ 29 กันยายน 2559 ครับ

- 
- งานศิลปหัตถกรรมระดับจังหวัด และระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 หลายเขตพื้นที่ก็กำลังหาตัวแทนแต่ละเขตอยู่ สพม.14 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพจังหวัดก็จะดำเนินการคัดเลือก และต้องมีตัวแทนนักเรียนแข่งขันในระดับภาค จังหวัดระนองเป็นเจ้าภาพในช่วงวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2559 ซึ่งทางจังหวัดก็ได้เตรียมการอยู่ โรงเรียนมัธยมเราในจังหวัดระนอง ก็รับงานหลายเรื่องหลายประการเช่นกัน ก็มีหัวเรือใหญ่ที่ประสานงานกับเขตพื้นที่อยู่ คือ ผอ.พรเทพ แป้นเพชร ผอ.โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร และ ผอ.ชวนะ คำกล้า ผอ.โรงเรียนสตรีระนอง ซึ่งจะรับผิดชอบเรื่องการจัดงาน เปิดปิด สถานที่การแข่งขัน รายการแข่งขัน ของนักเรียนระดับมัธยมทั้งหมด ก็ต้องขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดด้วย ถือว่าเราเป็นเจ้าบ้าน เจ้าภาพร่วม
 - ในเบื้องต้น สพม.14 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในด้านจุดเน้น ผู้เรียน ด้านระเบียบวินัยผู้เรียน ทุกโรงเรียนได้มีการดำเนินการได้เป็นอย่างดี และเข้มข้น จะดูได้จากการแต่งตัว ทรงผม ขาวร้องเรียน และคำชมของผู้ปกครองและสังคมได้เป็นอย่างดี เด็ดในโซนอันดามัน สพม.14 มีปัญหาน้อยมากกว่าที่อื่น ต้องขอชื่นชมโรงเรียนนะครับ

ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำงานนะครับ สวัสดีครับ

นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี

ผอ. สพม.14

8 กันยายน 2559

